

ที่ สปสช. ๓.๖๕/๓๓๕๑

๗๕ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง ตอบข้อหารือแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุน

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลตาอ้ออง

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้ออง ด่วนมาก ที่ สร ๗๒๙.๐๕/๐๕๓ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้ออง ขอหารือแนวทางการอนุมัติถัวจ่ายเงินงบประมาณเฉพาะลำดับรายการตามแผนงานภายในหมวด ๔ ด้วยกัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุน กองทุนสามารถดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอเรียนว่า ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗ กำหนดให้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนหรือส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ดังนี้ ... (๔) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ ...” จากข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น เห็นว่า เป็นอำนาจดุลยพินิจของคณะกรรมการกองทุนที่จะอนุมัติเงินกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมในการบริหารหรือพัฒนากองทุนให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อคณะกรรมการกองทุนได้อนุมัติแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ได้รับการอนุมัติ และเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมแล้วมีเงินเหลือให้นำเงินที่เหลือส่งคืนกองทุน หากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไม่เพียงพอ ให้ขอรับการสนับสนุนโดยเสนอแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม และความจำเป็น ดังนั้น การถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายระหว่างรายการตามแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม จึงเห็นว่าอาจไม่เหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจักรกริช ใจศิริ)

ผู้ช่วยเลขาธิการ ปฏิบัติงานแทน

เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน (ผ่านสำนักกฎหมาย)

ผู้ประสานงาน : นายอาทิตย์ วสุรัตน์/นางสาวจิรายุ อยู่นันท์

โทร ๐๒-๑๔๑-๔๑๙๒

โทรสาร ๐๒-๑๔๓-๔๗๓๐

๐.๒๖๓๖๖๖  
**ด่วนมาก**

ที่ สร ๗๒๙.๐๕/๐๕๓



สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
วันที่ 583  
วันที่ 17 ม.ค. 2560  
เวลา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ

อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

สำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน

๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ เลขที่รับ

๕๘๓  
วันที่ 130 ส.ค. 25๖๐

เรื่อง **หารือแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ (หมวด ๔)**

เรียน **เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ**

อ้างถึง **ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗**

สิ่งที่ส่งมาด้วย **สำเนาแผนงาน/โครงการกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด**

ด้วยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อได้พิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ หมวดที่ ๔ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ ๑/ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยมีแผนงานค่าใช้จ่ายภายในหมวดที่ ๔ จำนวน ๙ ลำดับรายการแผนงาน รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๙๒,๐๐๐ บาท และคณะกรรมการกองทุนได้พิจารณาอนุมัติในคราวเดียวกันให้กองทุนสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการเฉพาะค่าใช้จ่ายในหมวดที่ ๔ ด้วยกันและไม่เกินวงเงินงบประมาณรวมในแผนงาน/โครงการหมวดที่ ๔ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ในการนี้ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินในหมวดที่ ๔ เกิดความยืดหยุ่น สะดวก รวดเร็วต่อการบริหารจัดการกองทุนฯ เนื่องจากในบางครั้งการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดที่ ๔ ในบางลำดับแผนงานวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้อาจไม่เพียงพอต่อความจำเป็นในการเบิกจ่ายจริง จึงจำเป็นต้องขออนุมัติถัวจ่ายงบประมาณบางส่วนจากแผนงานลำดับอื่นซึ่งอยู่ในหมวดที่ ๔ ด้วยกัน โดยการอนุมัติของประธานกองทุนและตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนฯ ที่ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ถัวจ่ายเฉพาะแผนงานงบประมาณในหมวดที่ ๔ ด้วยกันไว้แล้ว

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อจึงใคร่ขอหารือว่า การดำเนินการขออนุมัติถัวจ่ายเงินงบประมาณเฉพาะลำดับรายการตามแผนงานภายในหมวดที่ ๔ ด้วยกัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯตามกระบวนการขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น กองทุนสามารถดำเนินการได้หรือจะขัดแย้งกับระเบียบแนวทางและประกาศที่อ้างถึงหรือไม่ อย่างไร จึงขอหารือเพื่อให้เกิดความชัดเจนและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน มิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและผู้เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตอบข้อหารือ ทราบผลประการใดโปรดแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อทราบด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ผอ. ส. กุญแจ  
[Signature]

[Signature]  
(นายประจักษ์ ใจเย็น)

งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน  
กองสวัสดิการสังคม

โทร./โทรสาร ๐-๔๔๕๕-๘๘๕๙-๖๐ ต่อ ๑๒ สายตรงเจ้าหน้าที่ ๐๙๓-๕๘๑๗๕๕๒

ขอแสดงความนับถือ

[Signature]

(นายสหัส ยิ่งยงยุทธ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ

[Signature]  
๒๖ ม.ค. ๖๐